

โปรแกรมอัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกข้อมูล

โปรแกรมสรุปผลการพัฒนาบุคลากร

แบบฟอร์มสรุปผล HRD

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปลัดจังหวัดนครพนม

ผู้บันทึกข้อมูล น.ส.ชวลิตา มุกดาสนิท

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

32

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

18

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2564

วันที่ส่งรายงาน

27 ส.ค. 64

ผลการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 1	ผลการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 1		สรุปข้อบกพร่อง/ทักษะ/ทักษะ/คุณลักษณะ (ครั้ง)	สรุปวิธีการพัฒนา (ครั้ง)
	ข้าราชการ	พนักงานราชการ		
จำนวนครั้งที่ขรก.ได้รับการพัฒนา (ครั้ง)	32	จำนวนครั้งที่พรก.ได้รับการพัฒนา (ครั้ง)	50	1)อบรมกับหน่วยงานนอกกรมฯ 0
จำนวนขรก.ที่ได้รับการพัฒนา (คน)	32	จำนวนพรก.ที่ได้รับการพัฒนา (คน)	0	2)อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ 0
ร้อยละของขรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	100.00	ร้อยละของพรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	0	3)e-Learning 0
ผลการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 2				
ข้าราชการ	พนักงานราชการ			
จำนวนครั้งที่ขรก.ได้รับการพัฒนา (ครั้ง)	19	จำนวนครั้งที่พรก.ได้รับการพัฒนา (ครั้ง)	0	4)ประชุมชมรมกับปฏิบัติ(CoP) 86
จำนวนขรก.ที่ได้รับการพัฒนา (คน)	19	จำนวนพรก.ที่ได้รับการพัฒนา (คน)	0	5)สอนงาน 0
ร้อยละของขรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	59.38	ร้อยละของพรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	0	6)มอบหมายงาน 0
ผลการพัฒนาบุคลากร ทั้งปีงบประมาณ				
ข้าราชการ	พนักงานราชการ			
จำนวนครั้งที่ขรก.ได้รับการพัฒนา (ครั้ง)	51	จำนวนครั้งที่พรก.ได้รับการพัฒนา (ครั้ง)	0	7)ดูงานนอกสถานที่ 0
จำนวนขรก.ที่ได้รับการพัฒนา (คน)	34	จำนวนพรก.ที่ได้รับการพัฒนา (คน)	0	8)หมุนเวียนงาน 0
ร้อยละของขรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	106.25	ร้อยละของพรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	0	9)เรียนรู้ด้วยตนเอง 0
ผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งปีงบประมาณ				
จำนวนบุคลากรที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คน)	52	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	50	10)อื่นๆ 0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ทั้งปีงบประมาณ				
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหน่วยงาน (บาท)	฿0.00	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน (เฉพาะหลักสูตรที่มีค่าธรรมเนียม)	รวม (ครั้ง)	รวม (ครั้ง)
			50	86

เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปลัด

เป้าหมายของบุคลากรในหน่วยงาน (ข้าราชการและพนักงานราชการ) ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

ค่าเป้าหมาย: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

หมายเหตุ นำส่งกองการเจ้าหน้าที่เป็นไฟล์เท่านั้น

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ด้วยชื่อสกุล)	ตำแหน่ง/ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความก้าวหน้า/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวนชั่วโมง	ค่าธรรมเนียมหลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผลการทำงานไปรษณีย์	รอบการประเมิน
70	นายปรกรณ์ มิมูล	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
71	นางสาววันดี คำตั้งหน้า	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
72	นายประสิทธิ์ชัย ปาลีอชา	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
73	นางสาวพิมพ์พรณ สีหาบุตร	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
74	นายสถิตย์ พวงศรี	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
75	นายณัฐพล อุทัยวัฒน์	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
76	นายเปรมชัย ยุติพิพย์	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
77	นายเชาว์ ฉายบุญครอง	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
78	นายเจษฎา อินอุเทน	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
79	นายพงษ์พัฒน์ พลาโหม	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
80	นายเอกาส โคตังคะ	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
81	นายสุชิน วันนาพอ	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
82	นางกัญญา สุวงษ์	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
83	นายอดิศักดิ์ ใจแก้ว	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
84	นางสาวมาริสสา แสงเดชา	พนักงานผู้ช่วยสิ่งแวดล้อม	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
85	นายศิวัช สาริบุตร	นักจัดการงานทั่วไป	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1
86	นางสาวชวลิตา มุกดาสนิท	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	สนง.ปศจ.นพ.	ต.ค.63-มี.ค.64	7.00	-	มี	1

โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา (หากต้องการ)

คำชี้แจง ให้ท่านป้อนรายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง) ลงในช่อง "ค่านำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะทำการตรวจสอบรายชื่อที่ท่านป้อนกับSheet "เก็บข้อมูลHRD" หากรายชื่อใดเคยได้รับการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "ได้รับการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่ได้รับการพัฒนา"

หมายเหตุ

- การป้อนรายชื่อบุคลากรคนเดียวกับจะต้องเหมือนกันทุกประการ ทั้งตัวสะกด ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล ตัวอย่างที่1 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสุดีย อุดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสุดีย อุดทน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน ตัวอย่างที่2 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสุดีย อุดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสุดีย อุดทน" (มีช่องว่างแฝงหลังนามสกุล) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
- โปรแกรมจะคำนวณสถานะการพัฒนาตั้งแต่เริ่มป้อนข้อมูลจนถึงปัจจุบัน โดยไม่แยกรอบการประเมิน
- สามารถเพิ่ม-ลด ปรับเปลี่ยนรายชื่อบุคลากรได้
- Sheetนี้ไม่ต้องนำส่งกองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ค่านำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการได้รับการพัฒนา
1	นายเจตชัย จันทร์ตระกูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ได้รับการพัฒนาแล้ว
2	นางคมคาย พรหมประกาย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
3	นายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์	สัตวแพทย์อาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
4	นายสุธี ธรรมวงศา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
5	นางสาวจิตจรลดา เสนา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
6	นายประภิก ศรีไสย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
7	นางสาวทศทัย รุ่งเรือง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
8	นายยิ่ง เป้าสาร	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว

9	นายประหยัต ศรีโคตร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
10	นางสาวสุดดวง แสนฝ่าย	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
11	นายนิสสัย ศรีจันทร์	สัตวแพทย์อาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
12	นายพัลลภ นุโพธิ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
13	นางสาวณัชชา มารศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
14	นายโกศลป์ แสนฝ่าย	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
15	นายภพพล ประเสริฐสังข์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
16	นางสาววันวิสาข์ วัชชุม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
17	นางสาวจรวรรณ วงศ์ชัย	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
18	นางสาวสุธิดา เซษฐสิงห์	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
19	นายศรายุทธ ตอนต้อ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
20	นางสาวศันนิทรา ปิ่นโคตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
21	นายปกรณ์ มีมูล	นักวิชาการสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
22	นายประสิทธิ์ชัย ปาลีอชา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
23	นางสาวพิมพ์พรพรรณ สีหาบุตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
24	นายสตีตย์ พวงศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
25	นายณัฐพล อุทัยวัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
26	นายเปรมชัย ภูติพิพย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
27	นายเชาว์ ฉายบุญครอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
28	นายเจษฎ์ชญา อินอุเทน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
29	นายพงษ์พัฒน์ พลาโหม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว

